

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
วันอังคาร ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทเนตร ถนอมวงศ์	ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนา	ทเนตร ถนอมวงศ์	
๒	นายพีระพงษ์ จริตงาม	รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนา	พีระพงษ์ จริตงาม	
๓	นายชูเกียรติ สุพรรณวงศ์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านนา	ชูเกียรติ สุพรรณวงศ์	
๔	นายจิรวุฒิ แสงศิวัชฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๑	จิรวุฒิ แสงศิวัชฤทธิ์	
๕	นายสามารถ มณีนิล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๑	สามารถ มณีนิล	
๖	นายลือต วรรณศิริ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๑	ลือต วรรณศิริ	
๗	นายวินัย มีลาภ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๑	วินัย มีลาภ	
๘	นายสุชาติ เหล็กเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๒	สุชาติ เหล็กเพชร	
๙	นายกู้เกียรติ บุญก่อเกื้อ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๒	กู้เกียรติ บุญก่อเกื้อ	
๑๐	นายเกษ เกิดผล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๒	เกษ เกิดผล	
๑๑	นายวิรัตน์ มุกดาสนิท	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๒	วิรัตน์ มุกดาสนิท	
๑๒	นายยรรยงค์ ขวัญยืน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขต ๒	ยรรยงค์ ขวัญยืน	

**ผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.นายสมคิด ปะสิ่งชอบ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	สมคิด ปะสิ่งชอบ
๒.นายชัยยะ หวลคณิง	รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	ชัยยะ หวลคณิง
๓.นางสมจิตร บัวหา	รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	สมจิตร บัวหา
๔.นายสันทัต ภัคดีงาม	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	สันทัต ภัคดีงาม
๕.นายสำรวย วงศ์เกิดสุข	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา	สำรวย วงศ์เกิดสุข
๖.นายอิทธิพงษ์ ชำนาญ	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา	อิทธิพงษ์ ชำนาญ
๗.นายสังวร รัตนทารถ	รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา	สังวร รัตนทารถ
๘.น.ส.ปานทิพย์ ประทุมเมศร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปานทิพย์ ประทุมเมศร์
๙.นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุรพันธ์ เหลืองอ่อน
๑๐.นายสรรทรศน์ คำชู	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สรรทรศน์ คำชู
๑๑.นายเกษม ไกรลาศ	เจ้าพนักงานประปาชำนาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา	เกษม ไกรลาศ
๑๒.นายเดชนันต์ คงสำรวย	นิติกร	เดชนันต์ คงสำรวย
๑๓.น.ส.เปรมวดี กระจ่างจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เปรมวดี กระจ่างจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายทเนตร ฌนอมวงศ์ สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้าส่วนข้าราชการทุกท่าน และพนักงาน  
ประธานสภาฯ เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเข้ารับฟังการประชุม  
กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา  
เทศบาลตำบลบ้านนา ผมขอเปิดการประชุมครับ

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายทเนตร ฌนอมวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ ผมก็มีเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ซึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดและแพร่  
ระบาดไปสู่ชุมชน ซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา  
ทุกท่าน ซึ่งช่วยกันแจกแมส แอลกอฮอล์ ซึ่งเราก็ได้รับนโยบายมาจากผู้ว่า  
ราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ส่วนเรื่องการจัดงานเราก็  
ต้องขออนุญาตทางฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และก็ขออนุญาตทางอำเภอ  
ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และพนักงานทุกท่าน  
ที่ช่วยกัน

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายทเนตร ฌนอมวงศ์ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านสมาชิกทุก  
ท่านได้ตรวจทานดูว่าจะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขตรงไหน ตรงส่วนที่ผิด เพิ่มเติม  
ที่ไม่ถูกต้อง เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่าน สท. พิระพงษ์ จริตงาม ครับ

นายพิระพงษ์ จริตงาม เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้อำนวยการ  
รองประธานสภาฯ กองทุกกอง ผมนายพิระพงษ์ จริตงาม ครับ สำหรับรายงานประชุมในหน้าที่ ๘  
เพื่อจะให้รายงานการประชุมมีความสมบูรณ์ก็จะขอเพิ่มเติมตรงที่นายพิระพงษ์  
จริตงาม พูดบรรทัดที่ ๕ ตรงข้อความ “ปัจจุบันเราก็เห็นว่าเสาก็มีโคมไฟอยู่แล้ว  
ก็ “ตั้ง”ฝากประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร ถ้าดี แก้ไขเป็น“ตั้ง” ครับ” เพื่อให้จะ  
ได้ข้อความสมบูรณ์ครับ

นายทเนตร ฌนอมวงศ์ ครับมีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรเพิ่มเติมตามที่ท่านสท.พิระพงษ์ จริตงาม เสนอ  
ประธานสภาฯ ขอให้ยกมือครับ ขอขอบคุณครับ

### มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

นายทเนตร ฌนอมวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขตรงไหนก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ  
ประธานสภาฯ มติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญยกมือครับ

### มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

### ระเบียบวาระที่ ๓

#### กระทู้ถาม

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อเป็นระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านเกษฯ เกิดผล ครับ
นายเกษฯ สมาชิกสภาฯ	เกิดผล	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมสท.เกษฯ เกิดผล ขอตั้งกระทู้ถามด่วนถามเรื่องโรคโควิด -๑๙ เรื่องการแจกแมสกับถุงยังชีพซึ่งที่เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญฯ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ท่านปลัดอธิบดีฯ ชำนาญ ได้ตอบไปว่าเรามีงบสำรองจ่ายงบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คือในสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิดในบ้านของเราเกิดขึ้นมาค่อนข้างมาก เรื่องการแจกแมส และแอลกอฮอล์ของเรา ตอนนี้ได้แค่ ๔ หมู่ ยังเหลืออีก ๙ หมู่ อยากทราบว่านโยบายที่จะแจกแมสจะแจกยังไงบ้าง จะแจกภายในกี่วันหรือต้องรอให้มีเคสเกิดขึ้นอีกแล้วค่อยแจก ส่วนที่ ๒ ถุงยังชีพที่เราได้แจกไปหนึ่งครั้งแล้วเราจะแจกให้ผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิดลักษณะแบบใด เรื่องถุงยังชีพถ้าจะมีประโยชน์จริงๆตอนที่เรากักตัวเพราะว่าเขาออกไปซื้ออาหารไม่ได้ถ้าเขาก็กักตัวครบแล้วเขาก็สามารถออกไปซื้ออาหารกินเองได้จะขอสอบถามเรื่องถุงยังชีพว่ามีผู้กักตัวหลายรายอยากทราบทางคณะผู้บริหารมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ปะสิ่งชอบ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องของกระทู้ด่วนเรื่องการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงยังชีพขอตอบเป็น ๒ ข้อ ข้อแรก การแจกหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์เรามีโครงการแจกทุกหมู่แต่เราจะแจกวันละ ๒ หมู่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเราไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ได้เลือกแจกเราแจกทั้งตำบลเราไม่ได้ที่เดียว ๑๓ หมู่เราทยอยแจก หนึ่งเพื่อลดคนเยอะเมื่อก่อนเราลงไปแจกด้วยตนเองแต่เวลานี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆเราเลยเปลี่ยนวิธีการแจกแมสและเจลแอลกอฮอล์เราจะเชิญผู้ใหญ่บ้าน อสม. กรรมการชุมชน ไปรอรับที่ชุมชนและจะนำของไปให้และเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านจะดำเนินการเพื่อเราจะลดในเรื่องของคนเยอะก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านสท.เกษฯ เกิดผล ช่วยบอกชาวบ้านว่าเรามีโครงการแจกทั้งตำบลอยู่แล้วแต่ว่าจะทยอยแจกวันนี้เราก็มี

โครงการหลังจากเสร็จการประชุมเสร็จเร็วเราก็จะไปแจกแมสด้วยกัน ๒ หมู่ เพื่อลดความเสี่ยงของชาวบ้านด้วย ความเสี่ยงของพวกเราในชุมชนด้วย และของตัวเราเองด้วย เพราะว่าพบปะผู้คนเยอะมียกตัวอย่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายทวิป แสงกระจ่าง ซึ่งติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันเนื่องจากลงพื้นที่คิดว่าตัวเองปลอดภัยและไม่ทราบว่าใครมีเชื้ออยู่บ้างการแจกอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ที่เราแจกทั้งตำบลอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่ ๒ ฤกษ์ชีพเราจะแจกในครอบครัวที่เสี่ยง ที่กักตัวโดยครอบครัวนั้นติดโควิด เพื่อนบ้านข้างเคียงที่มีความเสี่ยงเราจะให้ฤกษ์ชีพตอนนี้ก็มีอีกหลายหลังที่เป็นคัสเตอร์จากตลาดสิริภิบาลทำให้ตำบลบ้านนาของเรามีเคสมาเลยที่เดียวคนที่เสี่ยงทั้งหมดเลย ผู้บริหารได้รับนโยบายมาจากกระทรวงมหาดไทย จากจังหวัดระยอง จากอำเภอแกลง และลงสู่ตำบลเราต้องมาหาสถานที่พักคอยซึ่งสถานที่พักคอยผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เราต้องมีคือ CI ซึ่งผมรับนโยบายมาแค่ ๒ เรื่องคือผู้ไปตรวจแล้วเสี่ยงต้องกักตัว และผู้ป่วยที่หายแล้วต้องมากักตัวอีก ๑๔ วันตรงนั้นเป็นสถานที่เปิดซึ่งเราได้หมู่ที่ ๓ หวังหิน สถานที่พักคอยในส่วนแรกเรากำลังดำเนินการหาอยู่ซึ่งท่านสท.เกษฯ เกิดผล ได้อภิปรายว่าท่านปลัดได้บอกว่ามีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท นี่ละครับเป็นประเด็นและมีความจำเป็นที่เราต้องใช้เงินเพื่อมาเยียวยาสถานที่พักคอยเราต้องเตรียมทุกอย่าง เตียง ที่นอน หมอน มุ้ง พัดลม ทุกอย่างเลยต้องเป็นเราทั้งหมดเราจะใช้น้อยตรงที่ว่ามีผู้บริจาคให้เรา เพราะว่าอาหาร ๓ มื้อต่อ ๑ วัน นี่ก็ผู้เสี่ยงในอนาคต ผมได้มีโอกาสได้สนทนากับผู้ใหญ่บ้านตำบลวังหว้าได้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการโควิด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาเยียวยาพี่น้องชาวตำบลวังหว้า เทศบาลของเราเช่นเดียวกันในอนาคตถ้าเงินเราไม่พอเราก็ต้องมีความจำเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเยียวยาถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายที่จะเอามาใช้คืออะไร สถานที่พักคอยซึ่งเรายังไม่มีเราจะต้องหาที่พอหาที่ได้เราก็ต้องปรับรูปแบบเช่นถ้าเป็นที่โล่งเราก็ต้องไปกั้นห้องแล้วต้องซื้อเตียง ห้องน้ำ เพราะว่าผู้ที่เสี่ยงกว่าก่อนจะรู้ผลว่าบวกหรือไม่พวกเราไม่สามารถให้อยู่ด้วยกันได้ ถ้าเสี่ยงมากคุณมีโอกาสติดเราก็จะให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเปิดเลยที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนตากสินแกลง ตอนนี้มีข้อจำกัดว่าในจังหวัดไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้าจังหวัดได้แล้ว ในอนาคตก็ต้องเป็นอำเภอใคร อำเภอมัน และก็ต้องตำบลใครตำบลมัน ซึ่งเรามีโอกาสแล้วที่จะต้องใช้งบประมาณ ต้องขอพูดถึงการแจกแมส แอลกอฮอล์ ฤกษ์ชีพ ซึ่งเรามีโครงการที่จะแจกหลังจากที่เรามีสถานที่พักคอยฤกษ์ชีพจะเปลี่ยนเป็นค่าอาหารรายวันๆละ ๓ มื้อทุกคนแล้วทุกคนที่ป่วยก็ต้องมารวมกันที่สถานที่พักคอยถ้าบวกก็ไปโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งคือผู้ป่วยที่หายแล้วแต่จะต้องกักตัวอีก ๑๔ วันตรงนั้นเราต้องเตรียมไว้ ขอเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายทเนตร ถนนมวงศ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เรียนชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการแจกแมส เจลแอลกอฮอล์ ฤกษ์ชีพ ผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางทีมเรารู้สึกใส่ใจกับประชาชนและเป็นห่วงทั้งทีมงานเราด้วย เพราะว่าเราเคยไปช่วยกันแจกทั้งฤกษ์ชีพ และก็แมส

แอลกอฮอล์ ก็ฝากเราช่วยดูแลตัวเองด้วยนะครับ ขอเชิญท่านสท.ลือต วรรณศิริ  
ครับ

นายลือต วรรณศิริ  
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมสท.ลือต วรรณศิริ เรื่องแจกหน้ากาก กับ  
แอลกอฮอล์กับพี่น้องชาวบ้าน ผมมีข้อคิดเห็นของผมให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย  
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลไปแจก ถ้าเราไปกันเยอะไปกันหลายคนก็ไม่มีใครติดบ้าง  
ถ้าเรามีของอยู่แล้วก็ประสานงานไปทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ไป  
ช่วยกันแจกของหมูตัวเอง ขอขอบคุณครับ

นายทเนตร ถนนวงค์  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายสมคิด ปะสิงชอบ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของท่านสท.ลือต วรรณศิริ รู้สึกว่าจะซ้ำกันนะ  
ครับได้ตอบท่านสท.เกษฯ เกิดผล ไปแล้วในเรื่องของการแจกเจล แจกแมสซึ่ง  
เราได้เปลี่ยนวิธีแล้วฝากท่านประธานสภาฯไปถึงท่านสท.ลือต วรรณศิริ ผมได้  
เรียนแล้วในเรื่องของการแจกแมสเราจะประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ชุมชน ทีมงานอสม.ให้หรือที่ศาลาประชาคมเราจะนำไปให้แล้วให้เขานำไปแจก  
เราจะแจกวันละ ๒ หมู เพื่อลดภาวะความเสี่ยง ซึ่งการบริหารจัดการนั้นอยู่ที่  
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน อสม. ว่าเขานำไปแจกซึ่งเราได้ให้ตามจำนวนบ้านที่มีอยู่  
จริงในหมู่แล้วก็จะให้ไปตามจำนวนและมีใบเซ็นรับของครับ ขอชี้แจงเท่านี้  
ครับ ขอขอบคุณครับ

นายทเนตร ถนนวงค์  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม

นายพีระพงษ์ จริตงาม  
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้อำนวยการ  
กองทุกกอง ผมนายพีระพงษ์ จริตงาม ครับ ขอยื่นกระทู้ด่วนขอสอบถามคณะ  
ผู้บริหาร ในปัจจุบันนี้เราก็อธิบายว่าบ้านนาของเราเกิดไวรัสโควิด-๑๙  
เกิดขึ้นมากมายหลายเคสด้วยกัน ฝากประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร ทางเทศบาล  
ตำบลบ้านนาของเรามีนโยบายอย่างไร มีการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงบ้างหรือไม่  
เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็อธิบายว่าเกิดขึ้นตรงไหนบ้างเรามี  
นโยบายที่จะคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและจะได้  
เป็นการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อจะไม่ต้องรอว่าตรงนี้จะเกิดผมก็กลัวว่าจะไม่ทัน  
เหตุการณ์ก็อยากจะสอบถามถึงทางผู้บริหารว่ามีนโยบายที่จะออกไปหากกลุ่ม  
เสี่ยงตรงนี้บ้างหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ปะสิ่งชอบ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในกระทู้ด่วนของท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ในเรื่อง เชิงรุกเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วข้อมูลต่างๆเราจะสามารถทราบได้ที่สาธารณสุข ท่านนั้น เราไม่รู้หรือว่าใครเสี่ยงเท่าไรในตำบลเราทำงานร่วมกัน ในอนาคตว่ามี การสร้างศูนย์กักกันหรือที่พักคอย จะต้องมี รพสต. ประธานอสม.ตำบล นายกเทศมนตรี กำหนดตำบลบ้านนา และผู้มีส่วนร่วมภาคประชาชน ในเรื่องว่า คนไหนมีความเสี่ยงตรงไหนสาธารณสุขท่านนั้นที่ทราบเพราะว่าข่าวสารตรงนี้ จะไม่สามารถเปิดให้ใครรู้ได้เพราะว่าเป็นจรรยาบรรณทางการแพทย์จะให้รู้ เฉพาะกลุ่มเท่านั้นมีบางส่วนที่รู้ และบางส่วนที่ไม่รู้ถ้าผมรู้ผมจะแจ้งให้ทราบว่า มีใครเสี่ยงตรงไหนเราจะรีบไปกันตรงนั้นในเรื่องของเชิงรุกสุ่มเข้าไปสอบถามว่า คุณมาจากไหนจะพักที่นี่หรือไม่ถ้าพักที่นี่คุณต้องมีการกักตัว อีกส่วนหนึ่งใน อนาคตที่ผมได้เรียนแล้วเราจะต้องมีสถานที่พักคอยผมก็ได้มีรายชื่อคณะทำงาน หนึ่งมีแพทย์ประจำ หมอครอบครัว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. นายกเทศมนตรี กำหนดตำบลบ้านนา ผู้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน กำลังรวบรวมรายชื่อกันอยู่ หลังจากเสร็จประชุมแล้วต้องระบุให้ได้ว่าจะใช้ สถานที่พักคอยตรงไหน แล้วเราต้องใช้งบประมาณ ต้องขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม
นายพีระพงษ์ รองประธานสภาฯ	จริตงาม	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้อำนวยการ กองทุกกอง ตามที่ผมได้สอบถามผู้บริหารอย่างพี่น้องประชาชนของเราไม่ สามารถรู้ว่าบุคคลใดเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างที่เรามองไม่เห็นเราจะมีมาตรการที่จะ เอาประชาชนมาคัดกรองตรวจเพื่อจะได้รู้และรับทราบว่ากลุ่มนี้จะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงผมได้ติดตามข่าวหลายที่ด้วยกันเช่นจังหวัดปทุมธานีทางคณะผู้บริหารเขา ได้นำประชาชนของเขามาตรวจเพื่อคัดกรองเลยว่าคุณไหนมีกลุ่มเสี่ยงแล้วจะ แยกไปทางเทศบาลของเราจะมีนโยบายคัดกรองแบบนี้หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ปะสิ่งชอบ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนตรงนี้ในอนาคตมีโอกาสที่จะต้องทำเหมือนกัน แต่ข้อมูลต่างๆเราก็ต้องฟังสาธารณสุขท่านนั้นสำหรับผู้เสี่ยงทั้งหมดที่เราได้รับ ทราบข้อมูลมาในเคสของตลาดสิริภิบาลเขาก็ได้ไปสอบสวนโรคที่รพสต.ทางรพ

สท.จะให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแกลงตรงนี้อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆจะให้เรานำมาตรวจทั้งหมดหรือเราไปเอาเขามาเลยมันก็จะละเมิดสิทธิบุคคลเราทำได้เพียงว่าคนนี้เสี่ยงจะต้องมาตรวจซึ่งถ้าให้ตรวจทั้งหมดเราต้องทราบข้อมูลชัดเจน ต้องทราบข้อมูลเท่านั้นว่าบุคคลนี้ไปสัมผัสผู้เสี่ยงมา หรือไปพื้นที่เสี่ยงมาคุณควรจะไปตรวจตรงนี้ถ้าเราไปทำอย่างนั้นเป็นเหมือนการบีบบังคับว่าฉันยังไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงคุณต้องให้เราไปตรวจเราต้องได้รับข่าวสารข้อมูลให้ชัดเจนก่อน ขอเรียนเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านจิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ ครับ
นายจิรวัดน์ สมาชิกสภาฯ	แสงศิวะฤทธิ์	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกสมคิด ประสงค์ชอบ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายจิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา กระผมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลบ้านนา กระผมเห็นว่านอกจากการที่เราแจกถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ กระผมเห็นว่าเราควรเพิ่มเติมการใช้รถประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยใช้รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านนาในเรื่องของการดูแลตนเองและการเว้นระยะห่างทางสังคมการรับประทานอาหารหรือการพูดคุยกันการให้ความรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีว่าการหาความรู้จากช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นสำหรับนักเรียน ประชาชนทั่วไป ขอขอบคุณครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ประสงค์ชอบ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของท่านสท.จิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ ที่แนะนำเสนอมามาเป็นสิ่งที่ดีเลยครับในส่วนนี้เรากำลังทำกันอยู่แล้วในเรื่องระเบียบของตำบลบ้านนาลงนามโดยท่านกำนันมานพ ปราดเป็รื่อง และนายกสมคิด ประสงค์ชอบ ในเรื่องของการเข้า-ออก นอกสถานที่การปฏิบัติตัวในตำบลบ้านนาจะมีการเพิ่มเติมลงไปในส่วนของรถประชาสัมพันธ์เพิ่มลงไปว่าการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลตนเองและการเว้นระยะห่างทางสังคมการรับประทานอาหารหรือการพูดคุยกัน เพื่อเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ซึ่งเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยรู้เรื่องเทคโนโลยีแต่บุคคลที่อายุ ๗๐ ปีขึ้นไปต้องอาศัยลูกหลานซึ่งถ้าลูกหลานไม่สนใจจะไม่รู้เลย ก็ถือว่าดีที่ท่านสท.จิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ เสนอเรื่องนี้ครับ ขอขอบคุณครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และท่านสท.จิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ นะครับช่วงนี้เราต้องอาศัยเยาวชนของเรานี้ที่มีความรู้เรื่องระบบไอที เราก็เพจของเราก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และนำข่าวสารไปไว้ในเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ของเรา ถ้า





- ขนาด ๑ แรงแม่
- ไฟฟ้า ๒๒๐ V
- จัดซื้อในราคาประหยัด ราคาที่ตั้งเป็นราคาตามท้องตลาดทั่วไป (ในราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว.๒๒ มิ.ย.๒๕๕๒) เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ที่ ๒๖ ลำดับที่ ๓๙

นายทเนตร ฌนอมวงศ์  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง ครับ

นายสมคิด ปะสิงชอบ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่าน ปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณา ๕.๒.๑ ญัตติ เพื่อพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

**โอนลด ๘,๕๐๐.- บาท**

**งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐.-บาท โอนลดใช้ไป ๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๘,๕๐๐.-บาท **คงเหลือหลังโอนลด**

**๑๘,๕๐๐.- บาท**

**โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘,๕๐๐.- บาท**

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง เชิญหัวหน้านายเกษม ไกรลาศ ผู้อำนวยการกองประปา

นายทเนตร ฌนอมวงศ์  
ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้านายเกษม ไกรลาศ ครับ

นายเกษม ไกรลาศ  
เจ้าพนักงานประปาชำนาญการ  
ร.ผู้อำนวยการกองประปา

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่ได้โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ๘,๕๐๐ บาท เพื่อไปซื้อตัวไดโว่ดูดน้ำ นี้ เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดถังน้ำ ถ้าง่อน้ำและกัดูดถึงกันถึง ขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายทเนตร ฌนอมวงศ์  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าเกษม ไกรลาศ ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ  
เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ

นายพีระพงษ์ จริตงาม  
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพีระพงษ์ จริตงาม ครับ ตามที่ได้ดูรายการโอนลด โอนเพิ่มเพื่อซื้อครุภัณฑ์ไดโว่ อยากสอบถามว่าไดโว่ที่ซื้อดูดน้ำได้อย่างเดียวหรือดูด

ขี่เล่นได้ด้วย ตามที่ได้ไปดูน้ำประปาแต่ละที่เราได้เห็นได้ไต่ดูน้ำที่ดูน้ำที่ดูน้ำได้  
อย่างเดียวมันเป็นปัญหาอุปสรรคมันมีขี่เล่นก็ไม่สามารถที่จะดูขึ้นมาได้เพื่อจะ  
สอบถามในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนี้ว่ามันสามารถที่จะดูขี่เล่นได้หรือไม่

นายทเนตร ฅนอมวงค์  
ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าเกษม ไกลาศ ครับ

นายเกษม ไกรลาค  
พนักงานประปาชำนาญการ  
ร.ผู้อำนวยการกองประปา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบเจ้า  
คุณสมบัติไต่ดูตัวนี้สามารถดูขี่เล่นได้ที่เป็นเลนโคลนที่มันตกตะกอนในถังประปา  
ได้ครับ

นายทเนตร ฅนอมวงค์  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ

นายพีระพงษ์ จริตงาม  
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนาย  
พีระพงษ์ จริตงาม ในการซื้อไต่ดูที่จะมาดูน้ำ ดูเล่นได้ผมก็ขอสนับสนุน  
ขอบคุณครับ

นายทเนตร ฅนอมวงค์  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอไปในญัตติที่  
๕.๒.๒ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นายชูเกียรติ สุพรรณวงค์  
เลขานุการสภาฯ

**ญัตติ ๕.๒.๒ ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณ** เพื่อไปซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
๘๒-๙๒๑๖ ระบุ รทสพัสดุ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีรายการ ดังนี้

**โอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท**

-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบ้านนา **โอนลด ๕๐,๐๐๐**  
**บาท** งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๙๐,๐๐๐  
บาท **โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๔๔๐,๐๐๐ บาท**

**โอนเพิ่มงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท**

-แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท** งบประมาณตั้ง  
ไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท **โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐**  
**บาท รวมงบประมาณหลังโอน ๒๕๐,๐๐๐ บาท**

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ปะสิ่งชอบ	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญาติ ๕.๒.๒ ญาติพิจารณาโอนงบประมาณ เพื่อไปซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน๘๒-๙๒๑๖ ระยอง รหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายการ ดังนี้</p> <p><b>โอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p> <p><b>และโอนเพิ่มงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>-แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณเชิญท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง</p>
นายอิทธิพงศ์ ปลัดเทศบาล	ชำนาญ	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ได้ นำรถไปที่อู่ซ่อมแล้วได้ตรวจสอบแล้วว่าเราจำเป็นต้องซ่อมรถโดยเฉพาะจุดนี้ ที่ตั้งเพราะว่าจากการจัดเก็บของรถขยะคันเขี้ยวน้ำที่ถังมันหลุดออกมาเวลาอัดขยะ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรซ่อมบำรุง และก็ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว งบประมาณที่เตรียมไว้สองแสนกว่าบาทไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท เบื้องต้นก็ประมาณสองแสนกว่าบาทที่เป็นราคาที่ทางร้านเขาเสนอมาเบื้องต้นยังไม่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่กระบวนการนี้เราต้องเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะนำรถเข้าซ่อมต้องโอนในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อที่จะนำไปซ่อมรถคันเขี้ยวก็ประมาณสองแสนกว่าบาทก็ต้องทำการโอนงบประมาณเพราะว่าเป็นงบลงทุนต้องผ่านสภาฯ ส่วนงบประมาณประจำเป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรี แต่ส่วนนี้เป็นทำนิติการโอนงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขออภิปรายเพิ่มเท่านี้ครับขอบคุณครับ</p>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	<p>ครับมีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ</p>
นายพีระพงษ์ รองประธานสภาฯ	จริตงาม	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายพีระพงษ์ จริตงาม ขอสอบถามการซ่อมครั้งนี้เป็นการซ่อมใหญ่หรืออย่างไร หรือว่าซ่อมเป็นจุดๆ ขอฟังเหตุผล ครับ</p>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ปะสิ่งชอบ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนการซ่อมต้องขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายตรงนี้เพิ่มเติม ครับ
นายทนต์ ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
นายอิทธิพงศ์ ปลัดเทศบาล	ชำนาญ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตเป็นเอกสารเป็นหนังสือในการซ่อมบำรุงในครั้งนี้ ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ในส่วนของเอกสาร ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารสักครู่เพราะว่าผอ.วนิดา ควรหา ได้กักตัว การประมาณราคาค่าซ่อมแซมรถเป็นของร้านโรงกลึงน้ำมือการช่าง ซึ่งทางผอ.วนิดา และจำตา ได้ดำเนินการนำรถคันเขียวไปตรวจสอบและเสนอราคามาประมาณสองแสนกว่าบาทจะมีรายการเกี่ยวกับการทำตรงนี้นะครับแผ่นเหล็กกันสาด แผ่นเหล็กตัดพับทำราง แผ่นเหล็กทำถังพักน้ำเสีย ๕ มิลลิเมตร ๒ แผ่น แผ่นเหล็กตัดทำหลังคา พ่นสีระบบสายไฟ ไฟเลี้ยง ตัดเปลี่ยนเหล็กถังขยะซ้าย-ขวา ยางบังเลนไฟท้าย ยาง วาวล์น้ำ ถาดรองใบกวาดขยะ ตัดเปลี่ยนเหล็กที่ยื่นท้าย รวมค่าแรงแล้วเสนอมารประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนี้เป็นร้านประจำซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควรซ่อมเกิดจากการจัดเก็บขยะตอนกลางคืนและมีคนร้องเรียนมาว่าเสียงดังและได้มีการหารือกันทางท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ท่านนายกเทศมนตรีเห็นควรให้เก็บขยะตอนกลางวันแต่ว่ามีข้อติดขัดของคนเก็บจึงจำเป็นต้องนำรถเข้าซ่อมถ้าเป็นการเก็บตอนกลางวันน้ำขยะที่ไหลมาจะเหม็นมากจึงให้ไปหาร้านในการซ่อมซึ่งร้านก็เป็นร้านเฉพาะซึ่งก็ได้ทำการติดต่อไปเพื่อที่จะทำการซ่อมบำรุงอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับถ้าเราจะทำการซ่อมบำรุงแล้วแต่ถามว่าราคาสูงหรือเปล่านั้นถือว่าสูงครับแต่ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงแต่ก็ต้องเป็นกระบวนการที่สภาฯ ต้องพิจารณาแล้วผ่านแล้วก็ต้องเป็นทางเจ้าหน้าที่ต้องนำเข้ากระบวนการในการซื้อจ้าง ก็ต้องขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ
นายทนต์ ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะไปที่ยุติ ๕.๒.๓ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
นายชูเกียรติ เลขานุการสภาฯ	สุพรรณวงศ์	<b>ยุติ ๕.๒.๓ ยุติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</b>
นายทนต์ ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายสมคิด ปะสิงชอบ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญาติ ๕.๒.๓ ญาติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
คณะผู้บริหารขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน  
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างเทศ  
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านนา จึงขอชี้แจงให้ท่าน  
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน  
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ดังต่อไปนี้

#### ๑. สถานการณ์การคลัง

##### ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๖๙,๐๙๐,๗๔๗.๐๙ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๓๓,๙๔๙,๑๔๓.๐๔ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๕,๖๖๑,๔๘๗.๑๖ บาท

๑.๑.๔ รายการหักเงินไว้แบบก่องหนผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จำนวน ๑ โครงการ รวม ๘๒,๕๐๐.๖๘ บาท

๑.๑.๕ รายการกักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้พัน

จำนวน ๘ โครงการ รวม ๑,๓๙๐,๒๕๓.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๑๐,๐๐๗,๗๐๗.๗๒ บาท

#### ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๕๑,๗๒๒,๙๔๙.๗๓ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๒๘๑,๐๗๐.๐๓ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน ๗๗๘,๑๐๔.๓๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๔๐๒,๙๙๕.๖๙ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๔๖,๙๓๗.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๒๘,๑๙๓,๒๓๔.๙๖ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๒,๐๑๖,๐๙๗.๗๕ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์

จำนวน ๗,๒๗๑,๐๑๖.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง

จำนวน ๓๗,๐๕๙,๑๕๒.๒๓ บาท

งบกลาง

จำนวน ๑๒,๓๐๕,๒๖๙.๑๓ บาท

งบบุคลากร

จำนวน ๑๓,๑๙๕,๘๔๖.๓๒ บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน ๖,๑๐๖,๖๑๘.๖๘ บาท

งเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๘๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน ๓๗๗,๕๑๖.๐๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน ๔๓๙,๔๒๐.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ส่วนเรื่องรายรับ รายจ่าย ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านรองชัยยะ  
หวลคณิง ได้เป็นผู้อ่านในส่วนนี้ครับ

นายทเนตร ฅนอมวงศ์  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองชัยยะ หवलคณิง ครับ

นายชัยยะ หवलคณิง  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ครับ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

#### ๑.รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๓	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔	ประมาณการ ปี ๒๕๖๕
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	๔๖๕,๖๕๓.๗๓	๑,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๑,๓๘๑,๕๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๑๔,๒๙๘.๑๐	๖๕๗,๓๐๐.๐๐	๖๖๙,๙๕๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖๓๖,๔๕๐.๐๕	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๐๑,๗๒๐.๐๐	๒๒,๓๐๐.๐๐	๔๐,๑๕๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๔,๗๔๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>๒,๑๒๒,๘๖๑.๘๘</b>	<b>๒,๖๓๔,๑๐๐.๐๐</b>	<b>๒,๗๔๒,๖๐๐</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	๓๗,๐๒๒,๘๓๕.๕๓	๔๐,๙๖๕,๙๐๐.๐๐	๓๗,๙๘๔,๔๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๓๗,๐๒๒,๘๓๕.๕๓</b>	<b>๔๐,๙๖๕,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๓๗,๙๘๔,๔๐๐</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๘,๐๔๖,๒๐๗.๐๐	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐



นายสมคิด นายกเทศมนตรีฯ	ปะสิ่งชอบ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ที่ได้สอบถามงบบุคลากรมีข้อแตกต่างในแต่ละปีผมขออนุญาตประธานสภาฯให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงในส่วนนี้ครับ
นายอิทธิพงศ์ ปลัดเทศบาล	ชำนาญ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของบุคลากรที่ได้สอบถามในเรื่องของงบบุคลากรเป็นการจ่ายเงินคนที่เกี่ยวข้องของในเทศบาลทั้งหมด รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๓ ซึ่งมันได้ผ่านมาแล้วสรุปเป็นรายจ่ายจ่ายจริงที่มีอยู่ แต่เวลาจ่ายจริงที่มีคนย้ายเข้ามาก็เป็นเงินเพิ่ม ถ้าคนย้ายออกไปก็เป็นเงินลด เมื่อปี ๒๕๖๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการย้ายไปเมืองแกลงมันก็เป็นยอดที่ลดลงมาในปีนั้นๆ เป็นการประมาณการตามแผนอัตรากำลังของเราที่มีอยู่เป็นการประมาณการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องเขียนแบบนี้เพราะว่ามันยังไม่จบปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ตุลาคม ๒๕๖๓ มกราคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยังไม่จบปีงบประมาณยังจ่ายจริงไม่ได้ก็ยังคงเป็นประมาณการปี ๒๕๖๔ อยู่เพื่อไปจ่ายแต่ตั้งตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลมันมีหลักเกณฑ์ที่เฉพาะและตายตัวตามอัตรากำลังที่เรามีอยู่รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมดแต่ตรงอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประมาณการในแต่ละปีกฎหมายได้ห้ามไว้การจ่ายจริงเราได้จ่ายไปแล้วอันนี้คือการประมาณการซึ่งยอดจ่ายจริงของปี ๒๕๖๔ ก็ยังไม่จบยอดจ่ายจริงก็คืออนาคตปี ๒๕๖๕ เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งก็ยังไม่ถึงก็เป็นไปตามประมาณการตามหลักเกณฑ์ของตั้งงบประมาณขอชี้แจงต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ครับทางท่านปลัดก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ผมก็ต้องขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าประชุมพร้อมกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. นะครับเชิญพักรับประทานอาหารครับ
<b>พักรับประทานอาหาร เริ่มประชุมต่อ</b>		<b>เวลา ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ครับหลังจากพักรับประทานอาหารแล้วก็จะประชุมต่อในญัตติ ๕.๒.๓ ญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูในรายละเอียดแต่ละแผนงานต่อ นะ ถ้าสมาชิกสภาฯ ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมในแต่ละแผนงานขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ



นายพีระพงษ์ จริตงาม รองประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายพีระพงษ์ จริตงาม ในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรามีวิธีการอย่างไรที่จะจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ก็ขอสอบถามท่านประธานสภาฯไปถึงผู้บริหารครับ
นายเทนตร ถนอมวงศ์ ประธานสภาฯ	เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
นายสมคิด ปะสิงชอบ นายกเทศมนตรีฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนที่สมาชิกสภาฯได้สอบถามมาในเจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ชี้แจงคุณปานทิพย์ ประทุมเมษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทเนตร ถนอมวงศ์ ประธานสภาฯ	เชิญท่านคุณปานทิพย์ ประทุมเมษฐ์ ครับ
นางสาวปานทิพย์ ประทุมเมษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ตามที่ท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นการจ้างเหมาบุคคลเพื่อมาทำการสำรวจแผนที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ในโครงการจะระบุค่าแรงไว้ตามค่าแรงขั้นต่ำเราจะจ้างจำนวน ๒ คน ไปดำเนินการสำรวจภาษีตามหมู่บ้าน ค่ะ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ
นายทเนตร ถนอมวงศ์ ประธานสภาฯ	เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ
นายพีระพงษ์ จริตงาม รองประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายพีระพงษ์ จริตงาม ได้ฟังผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงที่เราเป็นการจ้างไปสำรวจอยากทราบว่าในปีที่ผ่านมาเราได้จัดทำโครงการตรงนี้บ้างหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ดูในเขตเทศบาลบ้านนาของเรายังมีอีกหลายที่เหมือนกันทางเทศบาลของเรายังไม่ได้ไปดำเนินการในการจัดเก็บภาษีในการสำรวจมันจะเป็นปัญหาอยู่หลายที่เหมือนกันยกตัวอย่าง บางบ้านประกอบการให้เช่าที่อยู่อาศัยเราได้ลงไปสำรวจ บางหรือยังครับ ไม่ทราบตรงนี้เราจะสามารถจัดเก็บภาษีได้หรือไม่ครับ
นายทเนตร ถนอมวงศ์ ประธานสภาฯ	เชิญท่านนายกท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายสมคิด ปะสิงชอบ นายกเทศมนตรีฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนนี้ขอให้ ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ
นางสาวปานทิพย์ ประทุมเมศรี ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่เราประเมินจากภาษีโรงเรือนเดิม ภาษีบำรุงท้องที่เราก็ได้รับการยกเว้นในการเก็บถ้าเราประเมินแล้วไม่เกินห้าสิบล้าน เราก็ไม่เก็บ เกษตรกรรมเราก็ไม่เก็บเพราะว่าราคาประเมินมันไม่ได้ ภาษีเกี่ยวกับบ้านเช่า เราก็ประเมินตามนั้นส่วนปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ เราได้รับการยกเว้นลดหย่อนภาษี ๙๐ เปอร์เซ็นต์แต่จะเก็บได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การสำรวจตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เพียง ๑ คนเท่านั้นและเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บรายได้ที่เป็นข้าราชการก็ไม่มีเราต้องการผู้ชายที่ต้องออกไป สำรวจสำหรับการสำรวจมันต้องมีหลายองค์ประกอบต้องมีช่าง และเจ้าหน้าที่อื่นไปร่วมด้วย เพราะว่ามันมีภาษีหลายอย่างที่รวมกัน ตอนนี้เราจะประเมินตามภาษีโรงเรือนของรายเก่าๆ ถ้าอันไหนที่เราได้รับการแจ้งเราก็จะออกไปวัด ช่วงนี้เราจะไม่ได้ไปวัด เนื่องจากสถานการณ์ เราก็จะประเมินตามเก่าไปก่อนการจัดเก็บภาษีช่วงนี้เราจะได้อัตราลดหย่อนจาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามโรงงานเราจะเก็บได้น้อยมากขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ
นายทเนตร ถนอมวงศ์ ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านผอ.ปานทิพย์ ประทุมเมศรี ในแผนงานอื่นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดูนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเชิญอภิปรายได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก สภาฯท่านใดอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม นะครับ ผมขอตรวจสอบสมาชิกสภาฯก่อนนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติจากจากล่าง ขึ้นบนนะครับ ผมจะขอมติที่ ๕.๒.๓ ญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลบ้านนา)

**วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

นายทเนตร ถนอมวงศ์ ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ มี จำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับหลักการ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านนา สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ขอให้ยกมือครับ ขอบคุณครับ
---------------------------------	--

**มติที่ประชุม**

**-มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

เห็นชอบตามร่างฯ จำนวน ๑๒ เลี้ยง

ไม่เห็นชอบร่างฯ จำนวน ..... - เลี้ยง

งดออกเลี้ยง จำนวน ..... - เลี้ยง

นายทเนตร  
ประธานสภาฯ

ถนอมวงศ์

ต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติญัตติ ๕๒๒ ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณ  
เพื่อไปซ่อมรถบรรทุกขยะทะเลเป็ยน ๘๒-๘๒๑๖ ระยอง รหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๗-  
๐๐๐๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายการ ดังนี้

โอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบ้านนา โอนลด  
๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  
๔๙๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
๔๔๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

-แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตั้ง  
ไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐  
บาท รวมงบประมาณหลังโอน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ขอให้ยกมือครับ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปซ่อมรถบรรทุกขยะ  
ทะเลเป็ยน ๘๒-๘๒๑๖ ระยอง รหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ กองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายการ ดังนี้

โอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู  
งานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบ้านนา โอนลด  
๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  
๔๙๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
๔๔๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

-แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณหลังโอน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายทเนตร ถนอมวงศ์  
ประธานสภาฯ

ต่อไป สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติญัตติ ๕๒.๑ ญัตติเพื่อพิจารณาโอนตั้ง  
จ่ายรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด ๘,๕๐๐.- บาท

งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและ  
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐.-บาท โอนลดใช้ไป ๐.๐๐ บาท  
คงเหลือ ๒๗,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๘,๕๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอนลด  
๑๘,๕๐๐.- บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘,๕๐๐.- บาท

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  
การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ เป็นจำนวน ๘,๕๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ไตโหวดสูบน้ำ ๓ นิ้ว

- ขนาด ๑ แรงม้า

- ไฟฟ้า ๒๒๐ V

-จัดซื้อในราคาประหยัด ราคาที่ตั้งเป็นราคาตามท้องตลาดทั่วไป (ในราคา  
ท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว.๒๒  
มิ.ย.๒๕๕๒) เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๓

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่  
๒๖ ลำดับที่ ๓๙

ขอให้ยกมือครับ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด ๘,๕๐๐.- บาท

งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและ  
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐.-บาท โอนลดใช้ไป ๐.๐๐ บาท  
คงเหลือ ๒๗,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๘,๕๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอนลด  
๑๘,๕๐๐.- บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘,๕๐๐.- บาท

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  
การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ เป็นจำนวน ๘,๕๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ไดโวลต์ตุน้ำ ๓ นิ้ว
- ขนาด ๑ แรงม้า
- ไฟฟ้า ๒๒๐ V
- จัดซื้อในราคาประหยัด ราคาที่ตั้งเป็นราคาตามท้องตลาดทั่วไป (ในราคาท้องถิ่นโดยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว. ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๒) เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๓๙

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไป สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติญัตติ ๕๑ ญัตติเพื่อทราบ ญัตติ๕.๑.๑ ญัตติเพื่อทราบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ของเทศบาลตำบลบ้านนา ในญัตตินี้สมาชิกสภาฯทุกท่านไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมนะครับผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		<b>รับทราบญัตติเพื่อทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ของเทศบาลตำบลบ้านนา</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรหัสสภาครับว่าจะเลือกจำนวนกี่ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านใดเสนอครับ เชิญท่านสท. พิระพงษ์ จริตงาม ครับ
นายพิระพงษ์ รองประธานสภาฯ	จริตงาม	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนาย พิระพงษ์ จริตงาม ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่านครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ครับมีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		<b>มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ ๑ ครับ เชิญท่านสท.พิระพงษ์ จริตงาม ครับ
นายวินัย สมาชิกสภาฯ	มีลาภ	ผมขอเสนอ นายพิระพงษ์ จริตงาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายเกษฯ เกิดผล ๒.นายวิรัตน์ มุกดาสนิท

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่าน ๑ ท่านสท. พีระพงษ์ จริตงาม โดยมีผู้รับรอง ๑.นายเกษม เกิดผล ๒.นายวิรัตน์ มุกดาสนิท ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๑
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๒ ครับ เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ
นายพีระพงษ์ สมาชิกสภาฯ	จริตงาม	ผมขอเสนอ นายวินัย มีลาภ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โดยมีผู้รับรอง ๑.นายเกษม เกิดผล ๒.นายยรรยงค์ ขวัญยืน
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่าน ๒ ท่านสท. วินัย มีลาภ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายเกษม เกิดผล ๒.นายยรรยงค์ ขวัญยืน ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.วินัย มีลาภ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๒
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๓ ครับ เชิญท่านสท.จิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ ครับ
นายจิรวัดน์ สมาชิกสภาฯ	แสงศิวะฤทธิ์	ผมขอเสนอ นายชูเกียรติ สุพรรณวงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โดยมีผู้รับรอง ๑.นายสามารถ มณีนิล ๒.นายสุชาติ เหล็กเพชร
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่าน ๓ ท่านสท. ชูเกียรติ สุพรรณวงศ์ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายสามารถ มณีนิล ๒.นายสุชาติ เหล็กเพชร ขอเชิญยกมือครับ

<b>มติที่ประชุม</b>		<b>มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.ชูเกียรติ สุพรรณวงศ์ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ ท่านที่ ๓</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ ๔ ครับ เชิญท่านสท.เกษา เกิดผล ครับ
นายเกษา สมาชิกสภาฯ	เกิดผล	ผมขอเสนอ นายวิรัตน์ มุกตาสนิท เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายวินัย มีลาภ ๒.นายพีระพงษ์ จริตงาม
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่าน ๔ ท่านสท. วิรัตน์ มุกตาสนิท โดยมีผู้รับรอง ๑.นายวินัย มีลาภ ๒.นายพีระพงษ์ จริตงาม ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		<b>มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.วิรัตน์ มุกตาสนิท เป็นคณะกรรมการแปร ญัตติ ท่านที่ ๔</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ ๕ ครับ เชิญท่านสท.สามารถ มณีนิล ครับ
นายสามารถ สมาชิกสภาฯ	มณีนิล	ผมขอเสนอ นายจิรวุฒิน์ แสงศิวะฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายยรรยงค์ ขวัญยืน ๒.นายสุชาติ เหล็กเพชร
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่าน ๕ ท่าน สท.จิรวุฒิน์ แสงศิวะฤทธิ์ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายยรรยงค์ ขวัญยืน ๒.นายสุชาติ เหล็กเพชร ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		<b>มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.จิรวุฒิน์ แสงศิวะฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ ท่านที่ ๕</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ ๖ ครับ เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม ครับ

นายพีระพงษ์ สมาชิกสภาฯ	จريتงาม	ผมขอเสนอ นายเกษา เกิดผล เป็นคณะกรรมการแปรรูป โดยมีผู้รับรอง ๑.นายลือต วรรณศิริ ๒.นายวินัย มีลาภ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรรูป ท่านที่ ๖ ท่านสท.เกษา เกิด โดยมีผู้รับรอง ๑.นายลือต วรรณศิริ ๒.นายวินัย มีลาภ ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		<b>มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.เกษา เกิดผล เป็นคณะกรรมการแปรรูป ท่านที่ ๖</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูป ท่านที่ ๗ ครับ เชิญท่านสท.วิรัตน์ มุกดาสนิท ครับ
นายวิรัตน์ สมาชิกสภาฯ	มุกดาสนิท	ผมขอเสนอ นายลือต วรรณศิริ เป็นคณะกรรมการแปรรูป โดยมีผู้รับรอง ๑.นายเกษา เกิดผล ๒.นายพีระพงษ์ จريتงาม
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเลือกคณะกรรมการแปรรูป ท่าน ๗ ท่านสท.ลือต วรรณศิริ โดยมีผู้รับรอง ๑.นายเกษา เกิดผล ๒.นายพีระพงษ์ จريتงาม ขอเชิญยกมือครับ
<b>มติที่ประชุม</b>		<b>มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกท่านสท.ลือต วรรณศิริ เป็นคณะกรรมการแปรรูป ท่านที่ ๗</b>
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯอ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปครับ
นายชูเกียรติ เลขานุการสภาฯ	สุพรรณวงศ์	คณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๗ ท่าน ดังนี้ ๑.นายพีระพงษ์ จريتงาม ๒.นายวินัย มีลาภ ๓.นายชูเกียรติ สุพรรณวงศ์ ๔.นายวิรัตน์ มุกดาสนิท



- ๕.นายจิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์  
 ๖.นายเกษรา เกิดผล  
 ๗.นายลือต วรรณศิริ

นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	รายชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๗ ท่านแล้วนะครับ ตามที่ท่าน เลขานุการสภาฯได้นำเรียนรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๗ ท่าน ได้ ทราบแล้วครับผมจะขอตรวจสอบสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมสภาฯ มีจำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ขอให้ยกมือครับ
มติที่ประชุม		มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๗ ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ ๑.นายพีระพงษ์ จริตงาม ๒.นายวินัย มีลาภ ๓.นายชูเกียรติ สุพรรณวงศ์ ๔.นายวิรัตน์ มุกดาสนิท ๕.นายจิรวัดน์ แสงศิวะฤทธิ์ ๖.นายเกษรา เกิดผล ๗.นายลือต วรรณศิริ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	ต่อไปขอเชิญกำหนดวันแปรรูปที่ดิน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอครับ เชิญท่านสท.พีระพงษ์ จริตงาม
นายพีระพงษ์ รองประธานสภาฯ	จริตงาม	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายพีระพงษ์ จริตงาม การเสนอรับคำแปร ผมขอเสนอจำนวน ๓ วัน ครับ คือวันที่ ๒๙ ,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ สิงหาคม สรุปแปรรูปที่ดินวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และส่งคำ แปรรูปที่ดินให้ประธานสภาฯ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ
นายทเนตร ประธานสภาฯ	ถนอมวงศ์	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่ผมจะขอมติที่ประชุม สภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรว่ากำหนดรับคำแปรที่ดิน จำนวน ๓ วัน คือวันที่ ๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย คณะกรรมการแปรรูปที่ดินจะเปิดรับคำแปรที่ดินระหว่างวันที่ ๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านนา จะมีการสรุปผลการแปรรูปที่ดินวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งผลสรุปคำแปรที่ดินให้ประธานสภาฯ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้ยก มือครับ
มติที่ประชุม		มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ วัน คือวันที่ ๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

จะเปิดรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา จะมีการสรุปผลการแปรญัตติวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และส่งผลสรุปคำแปรญัตติให้ประธานสภาฯ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เห็นชอบ จำนวน...๑๒...เสียง

ไม่เห็นชอบฯ จำนวน.....-...เสียง

งดออกเสียง จำนวน.....-...เสียง

<p>นายทเนตร ประธานสภาฯ</p>	<p>ถนอมวงศ์</p>	<p>ต่อไปเป็นการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ขอเชิญครับ</p>
<p>นายชูเกียรติ เลขานุการสภาฯ</p>	<p>สุพรรณวงศ์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา และเปิดรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา</p>

## ระเบียบวาระ ๖ เรื่องอื่นๆ

<p>นายทเนตร ประธานสภาฯ</p>	<p>ถนอมวงศ์</p>	<p>ครับในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนา ก็ขอขอบคุณท่าน ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับวันนี้กระผมขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอปิดประชุมครับ</p>
--------------------------------	-----------------	---

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ชูเกียรติ สุพรรณวงศ์ ผู้จตรายงานการประชุม  
(นายชูเกียรติ สุพรรณวงศ์)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ) ทเนตร ถนอมวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายทเนตร ถนอมวงศ์)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนา